

กระทู้ถามที่ ๘๐๗ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจศึกษาค้นคว้าและเป็นแนวทางในการสร้างหลักความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุและผล แต่พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการเข้าชมและยากต่อการเข้าถึงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง มีโครงข่ายเชื่อมโยงหลายจังหวัด เช่น สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี หากมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งความรู้ และทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจในเรื่องดังกล่าวได้ศึกษาหาความรู้และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดในทางสร้างสรรค์แก่ตัวเอง และสังคม ลดปัญหาการมั่วสุมในแหล่งอโคจร และลดปัญหาสังคม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์มีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ถ้ามีแผนการดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการได้เมื่อใด และหากยังไม่มีแผนการดำเนินการจะขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ นโยบายและแผนดำเนินการของรัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วงศ์ เดชกิจวิกรม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๐๗ ร.

ของ นายวงศ์ เศรษฐกิจกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลาง
ของภาคเหนือตอนล่าง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง การจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ของท่านสมาชิก
ผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการกระจาย
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไปโดยมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมทั้งได้ตั้ง
งบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓ ล้านบาท ซึ่งเมื่อทราบผลการศึกษา
ที่ชัดเจนแล้วจะได้ดำเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างและพัฒนาในด้านอื่น ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในภูมิภาค
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ประกอบด้วยนิทรรศการ
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมอื่น ๆ ให้บริการแก่นักเรียน เยาวชน ในภูมิภาคต่าง ๆ ปีละ ๑๕ - ๒๐ จังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
ติดต่อกันมาทุกปี